

**Tên tham luận: “Kết quả thực hiện và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự”**

Kính thưa đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tối cao

Kính thưa đồng chí Hồ Đức Anh – PVT VKSND tối cao, Trưởng ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương

Kính thưa các đồng chí!

Được sự phân công của Ban tổ chức, VKSND tỉnh Nghệ An xin trình bày tham luận với nội dung: “*Kết quả thực hiện và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự*”, như sau:

Kính thưa Hội nghị!

*Về đặc điểm tình hình:* Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với 21 huyện, thành, thị (hiện tại sáp nhập còn 20). Bên cạnh các cơ quan tổ tụng theo từng cấp, trên địa bàn tỉnh có 02 Trại giam thuộc Bộ Công an (Trại giam số 3 và số 6). Số vụ án hình sự khởi tố hàng năm khoảng 3.000 vụ án.

*Về việc triển khai Thông tư liên tịch số 05/2018:*

Ngay sau khi Thông tư liên tịch số 05 được ban hành, liên ngành tổ tụng hình sự tỉnh Nghệ An đã phân công, tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ kịp thời, nghiêm túc các quy định; đảm bảo thống nhất trong nhận thức và thực hiện; đồng thời thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện. Trong đó, VKS với vai trò là đơn vị chủ trì đã chủ động trong các công tác phối hợp thực hiện, trong đó chú trọng:

- + Phối hợp đảm bảo các trình tự thủ tục liên ngành theo quy định;
- + Chủ động trong việc đề xuất tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- *Về việc cơ cấu tổ chức:* các cơ quan liên ngành 2 cấp của tỉnh đã cử Lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo theo đúng quy định; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê hình sự liên ngành đảm; các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên giúp việc thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tính kế thừa, nắm bắt kịp thời các quy định, đảm bảo thông suốt.

- *Đối với việc triển khai thực hiện các biểu mẫu thống kê:* xác định đây là nội dung cốt lõi. Thông tư 05 quy định 37 chỉ tiêu thống kê, so với số lượng chỉ tiêu thống kê từng ngành, đặc biệt là của ngành Kiểm sát nhân dân thì không nhiều. Tuy nhiên, việc đảm bảo thống nhất trong cách hiểu, cách đánh giá là tiền đề quan trọng nhất trong công tác thống kê liên ngành. Do đó các cơ quan cấp tỉnh quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện; đặc biệt là thống nhất quan điểm để chỉ đạo thực hiện đối với các đơn vị hai cấp. Đồng thời, thường

xuyên theo dõi, tổng hợp các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện để Thông báo rút kinh nghiệm chung.

*Về kết quả đạt được:* Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ thường xuyên. Hoạt động thống kê hình sự liên ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đi vào nề nếp, các kỳ thống kê cơ bản đều đảm bảo tính thống nhất, kịp thời. Phục vụ hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo của từng cơ quan đơn vị; phục vụ số liệu kịp thời cho các báo cáo phục vụ kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê hình sự liên ngành trong thời gian tiếp theo, đơn vị có một số đề xuất như sau:

- *Thứ nhất*, thường xuyên rà soát, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê hình sự liên ngành, để phục vụ hiệu quả đối với từng kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và hoạt động của từng ngành.

- *Thứ hai*, tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ trực tiếp làm thống kê phải có kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc, để việc đánh giá, thống kê đảm bảo chính xác.

- *Thứ ba*, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý án hình sự, đặc biệt là công tác liên thông dữ liệu giữa các ngành. Điều này sẽ tạo ra sự thay đổi cơ quan trong công tác phối trong công tác thống kê; từ đó nâng cao hiệu quả quan trọng đối với khâu công tác này.

Trên đây toàn bộ nội dung tham luận của VKSND tỉnh Nghệ An.

Xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!